

Số: /BC-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thạch Thành

Căn cứ Thông báo số 331-TB/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT được phân công theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Triệu Sơn và huyện Thạch Thành. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo các mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung phòng, chống dịch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 26/SYT-NVY ngày 05/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện tại các đơn vị được phân công theo dõi cụ thể như sau:

A. HUYỆN TRIỆU SƠN

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình dịch; Tăng cường kiểm tra giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn theo chuyên đề.

- BCD huyện tổ chức giao ban định kỳ và đột xuất để chấn chỉnh hoạt động của BCD phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn; thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng Mùa Xuân 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh và hoàn thành việc tiêm phòng Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch; đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị các cấp kịp thời, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, linh hoạt đã xử lý hiệu quả các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ. Thực hiện tốt phương châm: “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ. Trong Chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa Xuân năm 2022 - chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng; huyện là một trong những địa phương triển khai

thực hiện thân tốc và đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 128-NQ/CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch, phương án đáp ứng

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện được thực hiện trong điều kiện Dịch Covid-19 được kiểm soát, thời tiết cơ bản thuận lợi, đây là cơ hội để mọi thành phần kinh tế phát triển, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tuy nhiên việc phát triển kinh tế huyện nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả một số mặt hàng tăng ở những tháng đầu năm, lãi suất tăng trong những tháng cuối năm,... được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, sự quyết tâm quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

- Từ quý II/2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát tốt không có ca mắc mới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các ngành, lĩnh vực dần phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc; đời sống nhân dân dần ổn định trở lại trong trạng thái bình thường mới. Đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước; an sinh xã hội.

- Bản chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nhận thức sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,

Thực hiện Công văn 11022/UBND-VX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Công văn 11047/UBND-VX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Công văn số 4707/VPCP-KGVX ngày 27/7/2022 của Văn phòng Chính phủ. BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đó là.

- Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch.

- Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của nhân dân.

- Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tập trung mọi nguồn lực, các ban, ngành đoàn thể cùng tham gia tổ chức triển khai tiêm chủng diện rộng, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra,

- Đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thực chất, hiệu quả, đảm bảo nâng cao đời sống Nhân dân;

+ Các văn bản đã ban hành

- Triển khai thực hiện Công điện 11/CĐ-TU ngày 05/9/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn; Kế hoạch 3592/SYT-NVY ngày 08/9/2022 của Sở Y tế.

- Ban hành Công văn số 4557/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

2. Các biện pháp đã áp dụng và hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết

- Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời trở lại bình thường đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

- Vận tải hành khách, Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; vận tải ước đạt 1.251 nghìn tấn hàng hóa, 913 nghìn lượt khách, so với cùng kỳ tăng 5,4% về hàng hóa, tăng 68,5% về lượt khách; doanh thu ước đạt 357 tỷ đồng, tăng 2,0% kế hoạch, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; tăng 3,85% so cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 24.340,6 ha, đạt 97,4% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực đạt 118,02 nghìn tấn, vượt 2,6% so kế hoạch, bằng 96,5% so cùng kỳ; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140,4 triệu đồng, vượt mục tiêu (140 triệu đồng), tăng 3,6% so với cùng kỳ. Tiếp tục duy trì 460 ha mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP tại 9 xã; tiêu thụ được 450 tấn lúa, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao với diện tích 362,5 ha, vượt 44,8% kế hoạch, trong đó diện tích thực hiện theo hướng công nghệ cao 32ha, vượt 6,7% kế hoạch; trong năm, trồng được 5 ha cây gai xanh nguyên liệu, đạt 14,3% kế hoạch, nâng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện lên 10,7ha, tổng đàn trâu hiện có 2.512 con, tăng 0,5% so kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ; đàn bò: 10.342 con, bằng 98,5% kế hoạch, tăng 1,0% so với cùng kỳ; đàn lợn: 62.325 con, tăng 6,1% so với cùng kỳ; đàn gia cầm: 1.124.000 con, tăng 6,7% so với cùng kỳ, lâm nghiệp phát triển ổn định: tổ chức lễ phát động trồng cây mùa xuân toàn huyện đã trồng được 91.120 cây các loại (chủ yếu là cây lâm nghiệp, cây bóng mát, cây ăn quả). Trồng rừng vụ xuân được 100 ha, đạt 100% kế hoạch,

Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển; sản lượng ước đạt 2.135 tấn, tăng 0,2% so kế hoạch, tăng 4,8% so cùng kỳ, trong đó nuôi trồng ước đạt 2.097 tấn, tăng 0,8% so kế hoạch, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp tăng khá; tăng 22,5% so cùng kỳ; một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như: giày dép xuất khẩu tăng 26,2%; Hợp kim Vonfram tăng 25,7%; quần áo may sẵn tăng 24,2%; nước máy sản xuất tăng 23,0%; gỗ xẻ các loại tăng 21,2%; Bao bì PP các loại tăng 17,5% ; hoàn thành đi vào hoạt động động 02 dự án sản xuất công nghiệp với tổng mức đầu tư trên 420 tỷ đồng...

- Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm; trong năm thành lập mới 118 Doanh nghiệp, thuộc top đầu của tỉnh, vượt 68,6% kế hoạch tỉnh giao, vượt 18% so với kế hoạch huyện giao; tăng 16,8% so với cùng kỳ; Phát triển kinh tế tập thể tiếp tục được chú trọng, có thêm 2 HTX thành lập mới gấp 2 lần kế hoạch; thực hiện tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, qua đó giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất với tỉnh những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, qua đó tạo thuận lợi cho các Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả.

- Các ngành Thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tăng 14,6%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19, ước đạt 7.416 tỷ đồng, tăng 14,9% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không để đầu cơ, tích trữ, tăng giá quá mức; đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 141 vụ với số tiền trên 346,5 triệu đồng; Triển khai công tác chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo kế hoạch.

- Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 4.791 tỷ đồng, vượt 6,1% mục tiêu (3.800 tỷ đồng), tăng 36,3% so với cùng kỳ.

- Giáo dục: Hoàn thành chương trình dạy học và tổng kết năm học 2021-2022 ở tất cả các cấp học; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên ở tất cả các cấp học, bậc học.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, lưu động,... tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, các hoạt động mừng Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Đề án hiến đất làm đường giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19,...đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, các xã, thị trấn, phối hợp với Sở TTTT kiểm tra công tác chuyển đổi số, chấn chỉnh việc tạo lập, trao đổi, xử lý và ký số văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính

trên môi trường điện tử. Tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ; phối hợp Trung tâm nghiên cứu lịch sử - bảo tồn di sản tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, rà soát 30 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện hỗ trợ người lao động và Doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 116-NQ/CP của Chính phủ và Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, giải quyết cho 5.237 lao động bị mắc bệnh Covid-19 với số tiền là 5.103 triệu đồng theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,02% vượt kế hoạch (KH 0,7%). toàn huyện đã thực hiện giảm được: 1.663 hộ nghèo và cận nghèo; trong đó: Hộ nghèo giảm: 598 hộ, vượt 22,0% kế hoạch huyện giao (490 hộ), vượt 31,4% kế hoạch tỉnh giao (455 hộ), Hộ cận nghèo giảm: 1.065 hộ, vượt 68,8% kế hoạch huyện giao (631 hộ).

- Kinh tế phục hồi trở lại, nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao, nhất là việc 2 Nhà máy Giày Adiana xã Thọ Dân mở rộng dây chuyền sản xuất và nhà máy Giày da Venus Đồng Tiên đi vào hoạt động; đã giải quyết việc làm cho 4.102 lao động, vượt 17,2% kế hoạch (KH 3.500 LĐ), tăng 25,9% so với cùng kỳ; đào tạo nghề cho 3.107 lao động, vượt 24,3% kế hoạch (KH 2.500 LĐ), tăng 44,9% so với cùng kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 25,8%, đạt kế hoạch. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số đạt 95,24%, đạt mục tiêu.

- Tổ chức thành công lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3, được Lãnh đạo tỉnh và các huyện bạn ghi nhận và đánh giá cao; Hội nghị công bố cho 16 xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2020, 2021; Hội chợ triển lãm và sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022 và trưng bày sản phẩm OCOP, tham gia 1 gian hàng sản phẩm công nghiệp nông thôn các tỉnh phía Bắc do tỉnh tổ chức thực hiện 29.500 tấn thực phẩm tiêu dùng (KH 29.500 tấn) thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đạt 100,0% kế hoạch. Đã hoàn thành 04 chuỗi cung ứng thực phẩm bao gồm chuỗi lúa gạo, chuỗi thịt, chuỗi rau, quả và chuỗi thủy sản.

- Hoạt động cơ quan đơn vị:

Ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 về Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Triệu Sơn; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến giao ban, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin hiện có, nhất là phòng họp không giấy E-Cabinet; tổ chức cho cán bộ chủ chốt một số ngành đi học tập kinh nghiệm về

chuyển đổi số và phát triển sản phẩm OCOP tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm: 4.110 hồ sơ. Kết quả: đã giải quyết được 3.282 hồ sơ, trong đó: hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 3.282 hồ sơ, đạt 100%; còn 113 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết (113 hồ sơ trong hạn, 0 hồ sơ quá hạn); hồ sơ trả lại và bổ sung là 715 hồ sơ.

- Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, Ban tiếp công dân huyện và cấp xã, thị trấn đã tiếp 340 lượt, 408 người, 342 vụ việc. Công tác giải quyết đơn thư được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng thẩm quyền; năm 2022 đã tiếp nhận 441 đơn trong đó: đơn đủ điều kiện thụ lý là 389; đơn đã được các cơ quan, đơn vị thụ lý giải quyết 382/389 đơn, đạt 98,2%. Công tác thanh tra kế hoạch được thực hiện theo quy định, thanh tra đột xuất được triển khai kịp thời, đã tiến hành 15/15 cuộc thanh tra theo kế hoạch đạt 100% kế hoạch; 01 cuộc thanh tra đột xuất. Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện nghiêm; chỉ đạo các phòng, các xã, thị trấn liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị trong Kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; khen thưởng cho 285 tập thể và 846 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua của huyện.

- Hoạt động tôn giáo, tiến ngưỡng: Triển khai Kết luận số 27/KL-TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 26/4/2019. Chỉ đạo và dự đại hội Phật giáo huyện, nhiệm kỳ 2022-2027 và Lễ Phật đản tại chùa Hòa Long, xã Tiến Nông; ban hành Kế hoạch rà soát thực trạng sử dụng đất đai liên quan đến tôn giáo và hoạt động xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật.

- Ứng dụng công nghệ thông tin: Tuyên truyền được tập trung chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện; các khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông, Cục Thông tin cơ sở, Sở Thông tin và truyền thông...người dân thực hiện tốt yêu cầu theo quy định về phòng chống dịch.

- Tuyên truyền trên đài huyện: 1018 văn bản, tin bài; 1279 lần phát. Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện: 441 tin, bài; 1.075 hình ảnh. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh 29 tin thời sự; 2 phóng sự ngắn. Báo Thanh hóa là 72 tin, bài và hình ảnh;

- Tuyên truyền trực quan: Toàn huyện treo được 880 băng rôn; 290 panô cỡ lớn, 1.590 áp phích, phướn; 58.000 nội quy, khuyến cáo 5K, biển đường dây nóng, biển quét mã QR-Code.

- Tuyên truyền lưu động toàn huyện: 3.024 lượt tuyên truyền; (Cấp huyện 120 lượt), 34/34 xã, thị trấn đều có đội thông tin tuyên truyền lưu động, mỗi đội có từ 5 đến 10 xe máy tuyên truyền, tuyên truyền 02 lượt/ngày.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, triển khai trực tiếp tổng đài xử lý thông tin Covid-19 (tổng đài 1002 cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức 52 hội nghị cho 6.680 lượt người tham dự, cấp phát 20.000 tờ rơi, 6.680 tài liệu pháp luật.

- Thay đổi về kinh tế, xã hội: Kinh tế phục hồi trở lại, nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cao, nhất là việc 2 Nhà máy Giày Adiana xã Thọ Dân mở rộng dây chuyền sản xuất và nhà máy Giày da Venus Đồng Tiến đi vào hoạt động; đã giải quyết việc làm cho 4.102 lao động, vượt 17,2% kế hoạch (KH 3.500 LĐ), tăng 25,9% so với cùng kỳ; đào tạo nghề cho 3.107 lao động, vượt 24,3% kế hoạch (KH 2.500 LĐ), tăng 44,9% so với cùng kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 25,8%, đạt kế hoạch. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số đạt 95,24%, đạt mục tiêu.

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.321,285 tỷ đồng tăng 134,1% dự toán tỉnh giao, tăng 65,3% dự toán huyện giao và tăng 3,9% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 531,979 tỷ đồng tăng 70,7% dự toán tỉnh giao, bằng 91,5% dự toán huyện giao và bằng 49,6% so với cùng kỳ (không tính thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 159,118 tỷ đồng tăng 73,5% dự toán tỉnh giao, tăng 57,2% dự toán huyện giao và bằng 97,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 372,861 tỷ đồng tăng 69,5% dự toán tỉnh giao, bằng 77,7% dự toán huyện giao, bằng 41,0% so với cùng kỳ). Chi ngân sách ước đạt 2.165,644 tỷ đồng đạt 219,6% dự toán tỉnh giao, đạt 182,5% dự toán huyện giao, tăng 38,2% so với cùng kỳ, đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đảm bảo an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đánh giá chung: được sự quan tâm của Lãnh đạo, sự ủng hộ của các Sở, Ngành cấp Tỉnh; sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao từ sớm, từ xa của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong 25 chỉ tiêu chủ yếu có 15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và 10 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, trong đó đã đạt được nhiều chỉ tiêu nổi bật như: (1) Tổng giá trị sản xuất tăng 16,61% vượt mục tiêu (MT 16,5%), (2) Tổng vốn đầu tư phát triển vượt mục tiêu 26,1%, (3) Tổng sản lượng thực đạt 118,02 nghìn tấn, vượt 2,6% kế hoạch, (4) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vượt 44,8% kế hoạch, (5) Tỷ lệ tăng thu ngân sách (không bao gồm thu tiền sử dụng đất tăng) tăng 73,5%, (6) Doanh nghiệp thành lập mới vượt chỉ tiêu giao 118DN/100DN, (7) Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, (8) Công tác quân sự địa phương - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; ngoài những chỉ tiêu chính nổi bật trong mục tiêu chính đã đạt được còn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội như: tổ chức thành công Lễ công bố huyện đạt chuẩn NTM, đón nhận Huân chương Lao động hạng 3, Công bố 16 xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm

2020, 2021. Tổ chức thành công Triển lãm và Hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022,...

- Công tác chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19: Số ca bệnh dương tính (từ ngày 30/04/2021 đến nay) cộng dồn: **28.788/34** xã, thị trấn. (Từ ngày 01/01/2022 đến nay là: **28.347 ca mắc**).

+ Điều trị cách ly tại nhà:

- Số ca bệnh dương tính điều trị tại nhà cộng dồn: **25.729**.

- Hết thời gian cách ly điều trị tại nhà cộng dồn: **25.729**.

+ Điều trị tại bệnh viện huyện:

- Số ca bệnh nhập viện điều trị tại Bệnh viện COVID-19 huyện trong cộng dồn **2.913**.

- Số bệnh nhân chuyển Bệnh viện tỉnh cộng dồn **106**

- Số bệnh nhân ra viện Cộng dồn: **2.808**;

- Số đang điều trị: **0**.

- Tổng số ca tử vong cộng dồn: **09** (Thái Hòa 01; Thị Trấn Triệu Sơn 03; Hợp Tiến 02; Thị Trấn Nưa 01; Dân Quyền 01; Xuân Thọ 01).

+ Công tác xét nghiệm:

- Làm test nhanh kháng nguyên cộng dồn: **116.992** mẫu.

- Tổng số test kháng nguyên SARS-CoV-2 còn tại TTYT huyện: **7.000**.

+ **Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19:**

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: **146.999**, số có mặt tại địa phương: **129.448**;

+ Tổng số người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1: **128.887/129.448**, đạt tỷ lệ **99,57%**. Trong đó:

- Số người tiêm ở huyện trong tuần: 0, cộng dồn: 116.757

- Số người tiêm ở ngoài huyện trong ngày: **0**; cộng dồn: **12.130**.

- Số người chưa được tiêm: 561

+ Tổng số người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2: **128.867/129.448** đạt tỷ lệ **99,55%**. Trong đó:

- Số người tiêm ở huyện cộng dồn: **113.126**;

- Số người tiêm ở ngoài huyện cộng dồn: **15.711**

- Số người chưa được tiêm: 581

+ Tổng số người tiêm mũi nhắc lại lần 1 cộng dồn: **125.646/129.448** đạt tỷ lệ **97.06%**

+ Tổng số người tiêm mũi nhắc lại lần 2, cộng dồn: **49.139/56.068** đạt tỷ lệ **87.64%**, Trong đó:

- Số người tiêm ở huyện cộng dồn: **32.651**;
- Số người tiêm ở ngoài huyện : **16.488**
- + **Đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi: 16.143**
- **Số người tiêm mũi 1.** Trong đó:
 - Số người tiêm ở huyện mũi 1: 0 cộng dồn: **16.132**;
 - Tổng số người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1: **16.132/16.143**, tỷ lệ % bao phủ mũi 1: **99,9%**.
 - Số người chưa được tiêm: **0**
- + **Số người tiêm mũi 2: trong đó:**
 - Số người tiêm ở huyện: mũi 2 cộng dồn: **16.116/16.143**, đạt tỷ lệ: **99,8%**.
 - Số người chưa được tiêm: 11.
- + Tổng số người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 : 0, đạt tỷ lệ: **13.126/16.143=81.31%**
- **Đối tượng từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 24.794**
- + **Số người tiêm mũi 1: 24.124**; Trong đó:
 - Số người tiêm trong đợt ở huyện mũi 1 cộng dồn: **24.124/24.794** đạt tỷ lệ: **97.30%**;
- + **Số người tiêm mũi 2: 20.876**; Trong đó:
 - Số người tiêm trong đợt ở huyện mũi 2 cộng dồn: **20.876/24.794** đạt tỷ lệ: **84.20%**;

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Các biến chứng nguy hiểm, không triệu chứng, lây lan nhanh, người bị nhiễm trong thời gian đầu dịch bùng phát, việc cách ly điều trị có lúc, có nơi còn chưa triệt để; vẫn còn một bộ phận người dân chưa ý thức, lơ là, chủ quan; một số trường hợp ca nhiễm do chưa phát hiện kịp thời, chậm chuyển viện điều trị, dẫn đến chuyển nặng, tử vong; công tác bố trí và điều phối nhân lực chưa hợp lý. Các hạn chế trên sau này đã được khắc phục và thực hiện tốt.

Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch thời gian vừa qua, hệ thống y tế đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần sớm được củng cố (như thiếu nhân lực làm công tác dự phòng, trạm y tế xã, thị trấn...)

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Số lượng nhân viên Y tế tuyến xã chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân dẫn đến thiếu về số lượng, có nơi yếu về chất lượng.
- Trang thiết bị tại các Trạm y tế chưa được đầu tư theo quy định, chưa bắt kịp với sự phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

- Mô hình tổ chức quản lý y tế cơ sở trong những năm qua có nhiều thay đổi.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của của các cấp ủy đảng chính quyền, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, huy động sức mạnh toàn dân, mọi tầng lớp nhân dân đều đồng lòng nhất trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, kêu gọi, huy động nguồn lực trong xã hội cho công tác phòng chống dịch, từng người dân và các tập đoàn doanh nghiệp mặc dù khó khăn trong đại dịch nhưng vẫn chung tay chống dịch.

- Toàn bộ hệ thống y tế vào cuộc cho cuộc chiến cam go và thách thức, chủ động trong giám sát, xét nghiệm, hiệu quả trong điều trị.

- Sớm huy động lực lượng quân đội, công an chủ động và tham gia vào công tác phòng, chống dịch ngay từ đầu.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Nhất quán đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Định hướng trong các năm tiếp theo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, nâng cao năng lực Trạm y tế các xã, thị trấn, chú trọng công tác y học dự phòng, Bảo hiểm y tế toàn dân, đầu tư cơ sở vật chất; phát triển y tế thông minh với lộ trình về y tế số và y tế thông minh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; hoàn thiện hạ tầng số của ngành y tế, phát triển và ứng dụng các công nghệ thông minh phục vụ cho các hoạt động của ngành y tế;

- Các công nghệ thông minh được triển khai rộng rãi trong ngành y tế. Kết nối mạng thông tin y tế số quốc gia vận hành thông suốt. Hoàn thiện dữ liệu y tế quốc gia, đảm bảo dữ liệu y tế được thu thập đầy đủ, toàn vẹn, nhanh chóng, kịp thời. 100% dịch vụ công y tế được cung cấp trên môi trường mạng; 100% các đơn vị trong ngành y hoạt động trên môi trường mạng, không giấy.

- Ứng dụng các công nghệ kỹ thuật cao chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị tại tuyến huyện và tuyến xã theo phân tuyến điều trị.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đồng bộ, quyết liệt theo đúng chỉ đạo của BCD phòng chống dịch Quốc gia, của tỉnh và của BCD phòng chống dịch Covid-19 của huyện phù hợp từng giai đoạn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân không chủ quan, lơ là tự bằng lòng với kết quả phòng chống dịch đã đạt được, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung ương, tỉnh, huyện.

- Thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi nhận được vắc xin cho đối tượng theo đúng hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền . Tiếp tục chỉ đạo thực hiện trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo BCĐ huyện và BCĐ tỉnh khi có tình huống phát sinh.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Quan tâm hơn nữa đối với tuyến y tế cơ sở nhất là các Trạm y tế các xã thị trấn về biên chế nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thống nhất tổ chức mô hình quản lý nhà nước y tế tuyến huyện và hành nghề y dược tư nhân để phòng chức năng có đủ nhân lực, đủ khả năng để chủ động thực hiện việc tham mưu quan nhà nước về y tế.

B. HUYỆN THẠCH THÀNH

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Công tác chỉ đạo phòng chống dịch đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với thực tế tại địa phương, phát huy tính chủ động, sáng tạo. Toàn bộ hệ thống chính trị đã tham gia vào công tác PCD với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*”, đoàn kết, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu. Các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt đã kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “*Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19*” và đạt kết quả tích cực góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và ổn định đời sống của nhân dân.

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh; chỉ đạo việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội để thích ứng trong tình hình mới theo Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

- Bám sát cơ sở để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch. Tại các ổ dịch nóng đều có sự có mặt của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện. Các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện rất linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt là các nhiệm vụ như: thực hiện cách ly, giãn cách xã hội; kiểm soát người ra, vào huyện; thành lập tổ giám sát cộng đồng; huy động các nguồn lực phòng chống dịch nhất là sự ủng hộ của doanh nghiệp, cộng đồng; công tác truy vết, xét nghiệm, thành lập cơ sở điều trị, điều trị tại nhà, trạm y tế lưu động, tiêm vắc xin, đảm bảo an sinh xã hội...nhờ đó đã thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

2. Xây dựng Kế hoạch tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của huyện Thạch Thành đảm bảo 2 mục tiêu chính:

- Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, ca tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện "mục tiêu kép", phấn đấu đưa tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể.

- Thực hiện thống nhất các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương trong kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân từng bước trở lại tình trạng bình thường mới.

3. Các biện pháp đã áp dụng và hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết

a) Cách ly, khoanh vùng dập dịch

- Thực hiện tốt các quy định về giãn cách theo hướng chủ động, linh hoạt và theo đánh giá, phân loại khu vực nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức độ nguy cơ; hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động giao thông công cộng... đã hoạt động trở lại tạo điều kiện cho người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống kể cả vật chất và tinh thần.

- Khi có F0 xuất hiện lực lượng y tế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp truy vết để nhanh chóng xác định được nguồn lây, xác định F1, F2 để tiến hành xét nghiệm và cách ly theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Công tác cách ly đã được thực hiện rất hiệu quả, đảm bảo không để lây lan dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện về ăn, ở sinh hoạt và các chế độ cho người được cách ly theo quy định.

- Ngành y tế đã thực hiện giám sát dịch tễ các điểm nguy cơ thường xuyên và định kỳ để đánh giá các yếu tố nguy cơ về sự xuất hiện của dịch bệnh từ đó đưa ra các quyết định xử lý phù hợp; Phối hợp với các địa phương tăng cường giám sát, quản lý việc thực hiện cách ly và xét nghiệm cho các đối tượng thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm trong gia đình khi cách ly tại nhà.

- Tăng cường kiểm tra, yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế.

Kết quả: Tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung là 20.441; cách ly tại nhà là: 251.625 người.

b) Tiếp nhận, thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế lập kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 phù hợp theo từng giai đoạn của dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ. Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã được huy động tối đa công suất, đã thực hiện tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Việc phân loại bệnh nhân đã được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế. Bệnh viện đa khoa huyện đã thực hiện mô hình bệnh viện chia đôi: vừa điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân thông thường.

Ngành y tế và các địa phương đã chuẩn bị đủ oxy để phục vụ điều trị người bệnh tại tất cả các cơ sở y tế và các trạm y tế lưu động. Việc tiếp cận với thuốc điều trị đặc hiệu đã được thực hiện sớm góp phần giảm tử vong. Với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các cơ sở y tế đã có đủ các trang thiết bị y tế phục vụ cho chẩn đoán và điều trị. Khi dịch bệnh lan rộng, huyện đã mở rộng các cơ sở thu dung, điều trị cho các trường hợp mắc thể nhẹ, không triệu chứng tại ký túc xá trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, các trường Mầm non; triển khai điều trị F0 tại nhà với sự thiết lập 25 trạm y tế lưu động tại các xã, thị trấn; tại thời điểm bùng phát dịch tỷ lệ được theo dõi điều trị tại nhà đạt gần 90% đảm bảo cho Bệnh viện không bị quá tải. Theo từng giai đoạn các cơ sở khám, chữa bệnh đã tăng cường năng lực thực hiện việc thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 đảm bảo chất lượng, giảm tối đa biến chứng nặng và hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Đến ngày 28/12/2022, huyện Thạch Thành đã điều trị khỏi 11.291 bệnh nhân, bệnh nhân mắc Covid tử vong tại các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh: 04 bệnh nhân.

c) Công tác xét nghiệm: Sở Y tế đã hướng dẫn địa phương triển khai xét nghiệm với quy mô phù hợp với tình hình dịch và năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế. Việc xét nghiệm đã từng bước được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vùng/địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao, người có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, theo phương pháp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ bằng test nhanh.

Thạch Thành đã thực hiện sớm việc hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh, tổ chức các điểm test nhanh tự nguyện. Khi dịch bệnh lan rộng, Bệnh viện đa khoa huyện đã chủ động sử dụng test nhanh để chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị, góp phần rất lớn trong việc giảm chi phí và giảm gánh nặng công việc cho nhân viên y tế.

d) Công tác tiêm chủng: BCD phòng chống dịch huyện đã triển khai đảm bảo kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đợt vắc xin Bộ Y tế phân bổ nhằm đảm bảo tăng độ bao phủ vắc xin, sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, trên nguyên tắc ưu tiên từ đối tượng có nguy cơ cao đến đối tượng có nguy cơ thấp đảm bảo phương châm “an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng”. Kết quả:

* Triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19: Tổng liều đã tiêm 363.842 liều, trong đó:

- Tổng số người đủ 18 tuổi đã tiêm:
- + Tổng số đã tiêm mũi 1 là: 88.914 liều.
- + Tổng số đã tiêm mũi 2 là: 76.188 liều.
- + Mũi bổ sung: 32.756
- + Mũi nhắc lại lần 1: 54.952
- + Nhắc lại sau bổ sung: 18.321
- + Nhắc lại lần 2: 14.5065
- Tổng số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm:
- + Mũi 1: 11.520
- + Mũi 2: 11.506
- + Mũi nhắc lại: 7.877
- Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm:
- + Mũi 1: $19.052/19.632 = 97\%$
- + Mũi 2: $15.537/19.632 = 79\%$

đ) Hoạt động của Chốt kiểm soát liên ngành trên đường Hồ Chí Minh, tại xã Thạch Lâm, Vân Du

- Thực hiện nghiêm túc quy định không kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và các giấy tờ khác đối với người đi qua các Chốt và không thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của huyện (trừ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, các trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4, vùng cách ly y tế/vùng phong tỏa hoặc cá nhân có nhu cầu).

- Tăng cường hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, khai báo y tế dưới mọi hình thức bằng bản giấy hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ 2-3-4 khi về địa phương phải khai báo ngay với Trạm y tế xã, thị trấn đồng thời thông báo với UBND các xã, thị trấn để được thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

e) Hoạt động thông tin tuyên truyền, vận động, huy động xã hội

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, truyền thông về phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả. Thông tin về tình hình dịch bệnh đã được đăng tải hàng ngày trên Đài truyền thanh và truyền hình huyện đảm bảo công khai, minh bạch. Các hoạt động truyền thông đã được thực hiện rộng khắp trên địa bàn huyện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phóng sự, phát các thông điệp về phòng chống dịch; sử dụng các phương tiện truyền thông số, truyền thông mạng xã hội để lan tỏa thông tin; in ấn tài liệu truyền thông, làm pano, băng rôn...

Ngành y tế triển khai đường dây điện thoại nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh và giải đáp thông tin cho người dân. Tiểu ban Tuyên

truyền, vận động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, định hướng tuyên truyền cho các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở, các trang thông tin điện tử tuyên truyền về tình hình, diễn biến, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, lợi ích của việc tiêm vắc xin... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã vận động và phát huy vai trò của hội viên, đoàn viên, nhất là lực lượng nòng cốt, thành viên các tổ covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động; tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp huy động hàng ngàn lượt hội viên, đoàn viên và tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân, lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

f) Hoạt động giáo dục và đào tạo

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống bài giảng chuẩn hoá, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng tạo môi trường tương tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với người học, tăng cường khả năng tự học cho học sinh; thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử.

g) Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa

Các quy định, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã được triển khai rộng rãi và có hiệu quả. Chủ động đánh giá các phương án sản xuất an toàn; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện, nhu cầu của đơn vị và tình hình dịch bệnh tại địa phương; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm duy trì, sản xuất kinh doanh với an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Qua đó, các mô hình sản xuất kinh doanh an toàn đã được triển khai tại nhiều cơ sở sản xuất, nhà máy như “01 cung đường, 02 điểm đến”... nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án đưa đón, di chuyển của người lao động giữa các địa phương để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại các chốt kiểm dịch đã thực hiện các biện pháp linh hoạt nhằm đảm bảo việc lưu thông hàng hóa trên các tuyến đường, không để xảy ra tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”.

Việc xử lý F0 khi xuất hiện tại các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đã được thực hiện khá bài bản theo hướng khoanh vùng hẹp nhất để cách ly, phong tỏa nhằm đảm bảo chống dịch và hoạt động sản xuất.

h) Công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội

Công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo sâu sát và luôn được bảo đảm. Trong 03 năm chống dịch, Thạch Thành đã cơ bản giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên toàn huyện, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự, gây bất ổn xã hội. Xây dựng các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc phức tạp, tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự trong và sau dịch COVID-19. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch; quản lý đối tượng trọng điểm trong nội địa phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc, kích động, kêu gọi tụ tập biểu tình. An ninh tại các nhà máy có lượng công nhân lớn, an ninh công nhân, an ninh trong khu dân cư được bảo đảm, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, gây bất ổn xã hội. Công An huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai toàn diện, có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, truyền thông. Định hướng các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch, thực hiện chính sách an sinh xã hội, không đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội các thông tin chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm trong dư luận. Đến nay, đã khởi tố 01 vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch gồm: Chống người thi hành công vụ.

i) Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội; các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự

- Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức tuyên truyền để người dân biết về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid -19 và việc tạm dừng tổ chức hoạt động lễ hội.

- Các hoạt động tín ngưỡng, thờ tự tại các điểm di tích: Trong trường hợp Nhân dân và du khách đến tham quan, thực hiện nhu cầu tín ngưỡng đầu xuân tại các điểm di tích; UBND các xã, thị trấn nơi có di tích xây dựng phương án tổ chức cho du khách thực hành tín ngưỡng với số lượng người phù hợp theo quy định tại Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 4047/UBND-VP ngày 26/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đảm bảo nguyên tắc: Không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm và không gian thờ tự và tuân thủ nghiêm 5K; đảm bảo 100% du khách đến thực hành tín ngưỡng đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; những người thuộc diện cách ly/theo dõi sức khỏe/có triệu chứng nghi ngờ Covid-19 không tiếp nhận tham gia hoạt động tín ngưỡng thờ tự tại di tích; trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức hoạt động thực hành tín ngưỡng đầu xuân tại các di tích với số lượng trên 20 người, phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định.

- Căn cứ thực tế không gian trung bày, tham quan (trong nhà, ngoài trời) tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh bố trí đón tiếp, phân luồng, hướng dẫn tham

quan, tính toán số lượng khách tham quan tối đa trong một thời điểm phù hợp với yêu cầu giãn cách tối thiểu theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Tăng cường các hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục lịch sử, truyền thống và duy trì ổn định các dịch vụ của bảo tàng và di tích, phục vụ tốt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch (phun thuốc khử trùng, chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn trong khu vực thờ tự...) tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn, kịp thời có chấn chỉnh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại di tích, danh thắng trên địa bàn.

- Tại các điểm di tích, danh thắng cần có bảng biển hướng dẫn về nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh Covid -19; thông báo số điện thoại đường dây nóng cần hỗ trợ, báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định. - Đẩy mạnh việc thực hiện các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp hiện vật, tài sản tại bảo tàng, di tích, bảo đảm giữ gìn tuyệt đối an toàn cho khách tham quan.

Về tổ chức đám cưới: Người dân chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, thời gian tổ chức lễ cưới không quá 03 ngày, không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm; đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều 3 vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét nghiệm SARSCoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự giám sát của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự. Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác...) không tham dự đám cưới.

Về tổ chức đám tang: Không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm, mỗi đoàn viếng không quá 05 người, không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đảm bảo 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin từ 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ. Đồng thời phải báo cáo, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự giám sát của Chính quyền địa phương và tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình tham dự. Những người thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe hoặc có biểu hiện nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác...) không tham dự đám tang.

Các hoạt động liên hoan, mừng thọ, tảo mộ: Chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần thực hiện các giải pháp vận động người dân hạn chế tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, tất niên, mừng thọ và các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của ngành y tế; tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân trong tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng trong di tích phù hợp với truyền thống, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hạn chế đốt đồ mã, vàng mã. UBND các xã, thị trấn triển khai, quán triệt tới Ban quản lý di tích, sư trụ trì, thủ từ, người trực tiếp quản lý và thực hành nghi lễ tại các cơ sở thờ tự, đền, phủ, chùa về việc không được thực hành những nghi thức có tính chất lệch lạc, thương mại hóa, không đúng với bản chất tín ngưỡng của người Việt trong các hoạt động tín ngưỡng tâm linh nhằm từng bước chuyển biến nhận thức, hướng hoạt động tín ngưỡng đảm bảo văn minh, lành mạnh, giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc.

k) Công tác tài chính, hậu cần

Quán triệt phương châm “bôn tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch, chính quyền các cấp đã chủ động trong huy động nguồn lực, đảm bảo kinh phí, hậu cần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn; đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để thiếu kinh phí, nhất là kinh phí mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế. Đồng thời đảm bảo kinh phí chi trả chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ngoài hậu cần cho phòng chống dịch, các cơ sở y tế cũng đã chủ động bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh thường xuyên. Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 diễn biến trên địa bàn và nhu cầu nguồn lực của các địa phương, khả năng nguồn lực hiện có, UBND huyện đã Đề triển khai các chính sách trong công tác phòng, chống dịch, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/4/2020 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 23/7/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 3 động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành; Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Thạch Thành về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; UBND huyện Thạch Thành đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành để kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện hỗ trợ, chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid19 đảm bảo công bằng, đúng quy định, không để bỏ sót đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân biết, thực hiện.

- Tổng số kinh phí đã huy động: 38.643.640.000 đồng; trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 16.089.130.000 đồng;

+ Ngân sách địa phương đảm bảo: 22.554.520.000 đồng (Từ nguồn dự phòng NSDP: 12.788.270.000 đồng; nguồn cải cách tiền lương: 8.990.500.000 đồng; nguồn khác: 775.750.000 đồng).

- Tình hình và kết quả huy động tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân do Ủy ban MTTQ huyện thực hiện

+ Vận động ủng hộ bằng tiền mặt: 4.606.566.000 đồng

+ Vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm hưởng ứng tuần lễ hưởng về Thành phố mang tên Bác là: 107,232 tấn lương thực, thực phẩm.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

1. Kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành được Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện và sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều biện pháp với tinh thần trách nhiệm rất cao, rất quyết liệt, chỉ đạo kịp thời cùng với sự hưởng ứng cao của người dân, sự vào cuộc của các cấp, các ngành nên đã từng bước khống chế được dịch bệnh, đời sống nhân dân trong huyện được đảm bảo, ổn định, việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được thực hiện tốt.

- Nghị quyết 128/NQ-CP đã thống nhất việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, đi lại cho người dân; đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới trong điều kiện mới thích ứng linh hoạt, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nhờ việc thống nhất việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch đã giúp việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia vào công tác phòng chống dịch với tinh thần cao nhất và nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh.

- Công tác thu dung, cách ly, điều trị quản lý F0 tại nhà và hoạt động các trạm y tế được các địa phương tổ chức tốt góp phần giảm áp lực điều trị cho các cơ sở y tế.

- Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đã được triển khai đảm bảo an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng. Đã tổ chức tiêm chủng đủ các mũi vắc xin cho 100% công nhân, người lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp.

- Việc thực hiện thành công thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế nên đã giảm thiểu sự thiệt hại về kinh tế và đời sống người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh.

2. Khó khăn, tồn tại

- Tình hình dịch bệnh tại Thạch Thành sau khi triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP tăng nhanh, số ca mắc có lúc lên đến 120 ca/ngày gây nhiều áp lực cho công tác thu dung, điều trị bệnh nhân.

- Việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong tình hình mới tuy tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và đưa xã hội trở về cuộc sống bình thường, nhưng

cũng làm tăng nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh với mức độ khó kiểm soát nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc kiểm soát chặt người đến/về từ vùng dịch, xử lý ổ dịch và xét nghiệm tầm soát chủ động phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

- Hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch xảy ra. Người dân khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ y tế khi dịch bùng phát trên diện rộng, dẫn đến tình trạng quá tải và tăng nguy cơ tử vong.

- Dịch bệnh đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đặc biệt làm đình trệ hoạt động sản xuất, tác động tiêu cực đến việc làm, sinh kế, tâm lý của nhân dân, nhất là người lao động, cộng đồng doanh nghiệp.

- Sự di biến động dân cư, xu hướng trở lại các thành phố lớn để học tập, làm việc cùng với tình trạng né tránh tiêm vắc xin ở một bộ phận người dân nên việc thống kê, triển khai kế hoạch tiêm các mũi 3, 4 cho người trên 18 tuổi gặp khó khăn, công tác vận động, khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng chưa đạt được như mong muốn.

- Khả năng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 của các cơ sở y tế trong huyện còn hạn chế, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực y tế.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thứ nhất, Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt và nhất quán từ Trung ương đến địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và giữa các lực lượng tham gia phòng chống dịch. người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; Thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch của Trung ương, của Tỉnh kết hợp với sự sáng tạo, linh hoạt từ thực tế của địa phương. Phát huy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu, dám nghĩ dám làm của người đứng đầu.

Thứ hai, Phát hiện ngăn chặn, phát hiện ca bệnh sớm, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, mất kiểm soát. Thực hiện truy vết hiệu quả, cách ly kịp thời, xét nghiệm thần tốc để phát hiện ca bệnh và tổ chức điều trị tốt để giảm biến chứng và tử vong. Theo từng diễn biến của dịch bệnh để tổ chức phân loại, phân tầng trong điều trị; vừa đảm bảo điều trị tốt ca bệnh COVID-19 vừa đảm bảo điều trị các bệnh lý khác cho nhân dân, đảm bảo tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng thường xuyên không để đứt gãy cung ứng dịch vụ y tế, không để “dịch chòng dịch”.

Thứ ba, Vắc xin mang tính quyết định cho sự kiểm soát dịch bệnh, vắc xin phải được tiếp cận sớm và tổ chức tiêm nhanh, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng với phương châm “Vắc xin tốt nhất và vắc xin được tiêm sớm nhất”. Tiếp cận sớm với thuốc điều trị đặc hiệu và điều trị giảm nặng để điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và tử vong. Thứ tư, Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) là yếu tố

mang tính quyết định đối với phòng chống dịch. Chủ động, tích cực trong chuẩn bị, cung ứng các nguồn lực phòng chống dịch, không để bị động, bất ngờ dẫn đến thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và trang phục phòng chống dịch.

Thứ tư, nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch chống dịch từ sớm, toàn diện, đồng bộ ở mức cao nhất có thể (kể cả kịch bản cho tình huống xấu hơn) để tránh bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến dịch bệnh. Chủ trương, mục tiêu, biện pháp phải dựa trên diễn biến dịch, năng lực hiện có và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Thứ năm, thực hiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn để tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để các thông tin sai lệch, kích động, trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường và phát huy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch.

Thứ sáu, Huy động sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Huy động tối đa nguồn nhân lực, trong đó lực lượng y tế là nòng cốt, mang tính quyết định cho sự thành công trong công tác phòng chống dịch.

Thứ bảy, Kiên định thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch, đó là vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Chú trọng phòng chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt cách ly, giãn cách xã hội, phong tỏa vùng dịch nhưng vẫn đảm bảo sự lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Đồng thời, vi rút liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ nguy cơ tăng số ca nặng, tử vong trở lại, do vậy các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung vào các nội dung sau:

1. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện các biến chủng mới của COVID-19; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế ban hành trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối tượng 5-11 tuổi và 12-17 tuổi.

3. Chuẩn bị sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị; đảm bảo thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

4. Tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; truyền thông về thông điệp “Thực hiện 2K (Khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ ý thức người dân”.

VI. KIẾN NGHỊ

1. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về chế độ trực, phụ cấp trực dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã; (thành phần, số lượng tham gia trực, thời gian, chế độ,... theo tình hình dịch) để có cơ sở phân công nhân lực trực dịch và thanh quyết toán.

2. Bộ Y tế tiếp tục rà soát các văn bản liên quan đến chẩn đoán, điều trị và giám sát; các quy định về cách ly y tế; đặc biệt là việc điều trị tại nhà, điều trị tại cơ sở y tế, điều trị tại các cơ sở mở rộng (ký túc xá, trường học....); vấn đề xét nghiệm chẩn đoán xác định, xét nghiệm tầm soát để ban hành cho phù hợp với diễn biến dịch trong giai đoạn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả của việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 tại huyện Triệu Sơn và Thạch Thành. Kính đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để b/c);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường